

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว



ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๕๔ เขากะโแดง

จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว๓๐๒

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำหนดมาตรการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่เสี่ยง กิจกรรม/กิจการเสี่ยง และกลุ่มบุคคลที่เสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ในระยะต่อไป

๒. ให้อำเภอทุกอำเภอ สำนักรวจกิจกรรม/กิจการ ที่ได้มีคำสั่งปิดก่อนหน้านี้ในแต่ละพื้นที่ และอาจพิจารณาให้เปิดเป็นรายกิจกรรม/กิจการ หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหรือสามารถควบคุมได้ เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณา

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถนำข้อสั่งการและข้อเสนอแนะอื่นๆ มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ได้ และขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับ อำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชกร หัตถธยากุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๓๔ (นวรรตน์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bur๓๑\_๐๐๑๗@sarabun.mail.go.th



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๐๕

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

ผลประชุม สปก.ศบค.

ประจำวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	<p>ให้ สธ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ สนับสนุนทุกจังหวัดในการกำหนดมาตรการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่เสี่ยง กิจกรรม/กิจการเสี่ยง และกลุ่มบุคคลที่เสี่ยง โดยกำหนดกรอบการปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ม.ค. ๖๔ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ในระยะต่อไป</p> <p>๑.๒ ให้ กรมควบคุมโรค พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และประโยชน์จากระบบดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” มากขึ้น</p> <p>๑.๓ เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความชัดเจนในวิธีการตรวจโรคและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World Tour” ในประเทศไทย</p>	<p>สธ.</p> <p>กรมควบคุมโรค</p> <p>สธ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	
๒.	<p>ให้ มท. สั่งการทุกจังหวัด รวมทั้ง กทม. เพื่อสำรวจกิจกรรม/กิจการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งปิดก่อนหน้านี้ และอาจพิจารณาให้เปิดเป็นรายกิจกรรม/กิจการหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหรือสามารถควบคุมได้</p>	มท./กทม.	
๓.	<p>ที่ประชุม สปก.ศบค. เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.) และให้ ดศ. ซึ่งมีหน้าที่อำนาจโดยตรงดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ การอนุมัติให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่าง</p>	ดศ./สปร.	

	<p>ThailandPlus กับหมอนชนะ เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน และความเร่งด่วนต่อสถานการณ์</p> <p>๓.๒ การอนุมัติให้โอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน “หมอนชนะ” กลับที่ ดศ. ในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ สพร. มอบหมายผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สปก.ศบค. ในห้วงสองสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน</p>		
๔.	<p>ที่ประชุม สปก.ศบค. เห็นชอบข้อเสนอของ สพร. และให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ ให้แอปพลิเคชัน ThailandPlus เป็นแอปพลิเคชันที่ราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามคำสั่งของ ศบค. ที่ ๘/๒๕๖๓</p> <p>๔.๒ รมรลงค์ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน ThailandPlus ตั้งแต่ ๑๔ ม.ค. ๖๔ เป็นต้นไป</p>	ดศ./ สพร./ กต.	
๕.	<p>ให้ ดศ. และ สพร. พิจารณาเรื่องแนวทางการใช้ข้อมูลการติดตามตัวบุคคลจากแอปพลิเคชันหมอนชนะเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด - 19 รายบุคคล รวมทั้งความเป็นไปได้ในการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อการตรวจตรากิจกรรมและกิจการให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนด อาทิ การจำกัดการเดินทางของบุคคลที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง เป็นต้น</p>	ดศ./ สพร./ ศปม.	
๖.	<p>ให้ กท. และ กรมควบคุมโรค หรือผู้ประกอบการสถานกักกันตัวเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรณีบุคคลในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงประสงค์จะเข้ารับการกักกันตัวใน ASQ/ALQ/AHQ ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดสำหรับบุคคลที่เข้าไปในสถานที่กักกันตัว</p>	กท./ กรมควบคุมโรค/ มท.	
๗.	<p>ให้ กรมควบคุมโรค พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการกักกันตัวของผู้เดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการระดับจังหวัดที่มีประกาศให้บุคคลผู้เดินทางมาจากจังหวัด</p>	กรมควบคุมโรค/ มท.	

	ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องกักตัว ๑๔ วัน โดยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ		
๘.	ให้ กต. พิจารณาการออกวีซ่าให้กับผู้เข้าประกวด Miss Grand International ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงเดือน มี.ค. ๖๔ โดยเฉพาะผู้เข้าประกวดที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข การได้รับวีซ่าประเภท ผ.30	กต.	
๙.	ให้ กรมควบคุมโรค พิจารณาแนวทางการนำ แอปพลิเคชันหมอชนะไปใช้ร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ในการติดตามตัวบุคคล สำหรับกรณีนักท่องเที่ยว ต่างชาติซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่กัก ตัว ๑๔ วัน	กรมควบคุมโรค/ กต.	

ศปก.ศบค.

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔